

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC PHỐI HỢP PHỤ HUYNH

KHỐI NHÀ TRẺ

THỜI GIAN TỪ 6/12/2021 ĐẾN NGÀY 10/12/2021

TÊN HOẠT ĐỘNG	CÁCH TIẾN HÀNH
<p>Hoạt động với đồ vật</p> <p>Xếp cạnh,xếp chồng</p> <p>Mục đích :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trẻ biết xếp cạnh liền nhau các cốc và biết cách xếp chồng các cốc lên nhau. - Rèn kỹ năng cẩn thận, khéo léo của đôi bàn tay , phát triển các giác quan qua đó phát triển ngôn ngữ cho trẻ. - Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động - Giáo dục trẻ không ném đồ chơi, học xong biết thu dọn đồ chơi. <p>Chuẩn bị :</p> <ul style="list-style-type: none"> -1 bộ đồ chơi lồng hộp -10 chiếc cốc giấy 	<p>1.Cha mẹ cho trẻ nghe hát và vận động theo đường link https://www.youtube.com/watch?v=adJzfOd3Mpw</p> <p>2.Cách xếp cạnh,xếp chồng</p> <ul style="list-style-type: none"> * Đồ chơi lồng hộp - Cách chơi 1 : các con cầm bộ đồ chơi lên rồi rút các hộp to ở phía dưới úp ngược xuống,tiếp theo rút các hộp úp ngược xuống và chồng lên hộp đã úp,cứ như vậy xếp chồng các hộp lên nhau cho đến hết. - Cách chơi 2 : Lấy các hộp ở phía trên úp xuống rồi tiếp tục lấy hộp khác úp chồng lên hộp kia,cứ như vậy cho đến khi úp hết các hộp chồng lên nhau. * Chơi với cốc giấy: +Xếp cạnh : các con lấy một chiếc cốc đặt đáy cốc ở phía dưới,miệng cốc hướng lên trên,tiếp tục lấy 1 chiếc cốc đặt sát cạnh chiếc cốc,cứ như vậy các con đặt những chiếc xếp cạnh nhau. +Xếp chồng : các lấy 1 chiếc cốc thả vào bên trong 1 chiếc cốc như vậy là các con đã xếp chồng chiếc cốc này lên trên chiếc cốc kia rồi,cứ như vậy các con xếp chồng cho đến khi không còn chiếc cốc nào nữa nhé. + Trò chơi 1 “Đảo cốc” cách chơi như sau :các con lấy 1 chiếc cốc đặt đáy cốc ở phía dưới miệng cốc hướng lên trên,rồi lại lấy 1 chiếc cốc úp ngược miệng cốc xuống và đáy

	<p>hướng lên trên như vậy là các con đã biết cách chơi trò chơi rồi.</p> <p>+Trò chơi 2 “Xếp tháp” cách chơi như sau : hàng thứ 1 các con xếp 3 chiếc cốc sát cạnh nhau sao cho miệng cốc úp xuống phía dưới và đáy cốc hướng lên trên,tiếp đến hàng thứ 2,miệng cốc úp ngược xuống và đáy cốc hướng lên trên nhưng để tòa tháp cao hơn các con đặt cốc vào giữa 2 đáy của hàng cốc thứ 1 nhé-hàng thứ 2 có 2 chiếc cốc và đặt 1 chiếc cốc lên trên cùng để làm đỉnh của tòa tháp đó.</p> <p>3.Trẻ thực hiện</p> <p>-Cha mẹ hãy cùng giúp trẻ để làm cho trẻ thích thú và tham gia hoạt động cùng với cha mẹ đấy ạ.</p>
--	--

TÊN HOẠT ĐỘNG	CÁCH TIẾN HÀNH
<p>Hoạt động âm nhạc</p> <p>Di chuyển theo âm thanh</p> <p>Mục đích</p> <p>- Trẻ nghe nhạc và phản xạ theo tốc độ nhanh,chậm của âm nhạc</p>	<p>1.Cha mẹ cho trẻ xem clip theo đường link</p> <p>https://youtu.be/c4M2IOEmq0Y</p> <p>2.Trẻ thực hiện</p> <p>- Trẻ bắt chước và làm theo các bạn trong clip</p> <p>- Cha /mẹ cùng con vận động để tạo cho trẻ sự hứng thú và trẻ sẽ làm theo.</p>